



TIÊU TRẠI HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN – THĂNG TIẾN 10

Bản tin số 2

Ban Điều Hành Tiêu trại Trường Niên thân kính thông báo đến Quý Trường bản tin số 2 với các nội dung sau đây:

1.-/ Hạn chót ghi danh với trại phí \$US250.00 là ngày 30 tháng 4 năm 2014...

Ghi danh sau thời hạn này trại phí sẽ là &US 280.00 và không bảo đảm phần quà lưu niệm.

2.-/ Tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2014 đã có trên 100 trường ghi danh tham dự Tiêu trại Trường Niên

3.-/ Các Trường ghi danh sinh hoạt với TTr./HĐTr, Niên sẽ nhận thêm 3 phần quà lưu niệm của Tiêu trại và ưu tiên trong mọi sinh hoạt của tiêu trại (tiêu trại chỉ mượn được một số ghế tương ứng với số lượng trại sinh của tiêu trại)



4.-/ Văn nghệ lửa trại:

- Mỗi đơn vị (Gia đình – Làng – Xóm) xin vui lòng đóng góp một tiết mục văn nghệ để giúp trong đêm lửa trại của tiêu trại HĐTr.Niên - Đề tài tự do.

-Cá nhân đóng góp thêm các mục vui. Xin hoan hô Trường này một cái...

5,-/ Sinh nhật tập thể :

Ngoài các tiết mục vui chơi ca hát ăn uống... để tăng thêm sắc màu và sự vui nhộn, xin mỗi Trường vui lòng hóa trang khi đến tham dự . Đề tài tự do – Có phần thưởng dành cho Trường hóa trang xuất sắc nhất (trang phục 6 điểm, trang điểm 3 điểm và diễn xuất 1 điểm)

6,-/ Tiết mục mới nhất của Tiêu Trại : Hội ngộ bò tui RỪNG VIỆT NAM.

Sẽ có quà lưu niệm dành cho 2 Trường Niên ký tên RỪNG bay bướm nhất; **sau đó sẽ được bán đấu giá và sung vào quỹ từ Báo Liên Lạc.** (Còn 10 tuần nữa để quý trường luyện lại chữ ký...)

Cần nhiều mạnh thường quân ủng hộ thị trấn Rừng để cùng nhăm nhi trong buổi hội ngộ (tươi hoặc khô ..A.A.A....)

Cuối bản tin Ban Điều Hành tiêu trại HĐTr.Niên xin gửi đến quý trường lời chúc sức khỏe và an lành trong cuộc sống, đồng thời cũng xin được trình bày một số thành quả mà Làng Bách Hợp Dallas cùng một số Trường Niên ở khắp mọi nơi đã chung góp một bàn tay để thực hiện ở giai đoạn khởi đầu...

-Quà lưu niệm , quà tặng, giải thưởng : Đã thực hiện xong

-Các dự án và chương trình dự trù của tiêu trại (Công trại, lễ giải khát TT. Chương trình Đêm Tâm Giao , Sinh nhật tập thể; Lửa trại Thực hiện được 30%)



-Mỗi tháng một lần BĐH Tiêu trại sẽ họp bàn và theo dõi các diễn tiến chung.

-Ước mong được sự ủng hộ của tất cả các Trường về mọi mặt để cuộc chơi chung thêm hào hứng và sôi động hơn.

-Đặc biệt cảm ơn Trường Nguyễn Chí Hiếu đã hứa sẽ ủng hộ một số quà HĐ dùng để gây quỹ cho Tiêu trại Trường Niên, và toàn bộ số tiền lời mà Trường HIẾU thu được trong trại TT 10 (bán quà lưu niệm) cũng sẽ gửi tặng Tiêu trại HĐTr.Niên để trang trải một số các chi phí sinh hoạt của TTr./HĐTr.Niên.... A.A.A....

-Cảm ơn Trường Hồ Đăng đã tiếp tay trong việc quảng bá tin tức và hình ảnh sinh hoạt của Tiêu Trại HĐTr.Niên tại Thăng Tiến 10. A.A.A....

Ban Điều Hành Tiêu Trại Hướng Đạo Trường Niên /Thăng Tiến 10.